
Umsögn íbúaráðs Laugardals, dags. 8. maí 2023, um tillögu að breyttu deiliskipulagi 
Laugardals – Þjóðarhallar 
 
Íbúaráð Laugardals vill ítreka þær áhyggjur sem fram hafa komið vegna aðstöðuleysis til 
íþróttaiðkunar barna og ungmenna í dalnum bæði hvað varðar skóla og íþróttafélög 
hverfisins. 
 
Ráðið harmar einnig að ekki hefur verið kallað eftir áliti og afstöðu íbúa hverfisins. Lítið sem 
ekkert samráð hefur verið haft um vilja íbúa til þess að fá slíkt mannvirki í hverfið. Er ráðinu 
sérstaklega umhugað um aðgengismál innan hverfisins á stórum viðburðum. 
 
Ráðið tekur undir áhyggjur skólanna sem og íþróttafélaga hverfisins og kallar eftir ítarlegum 
svörum við þeim spurningum og athugasemdum sem fram hafa komið, sbr.sameiginleg 
ályktun Ármanns og Þróttar dagsett 16. febrúar 2023. Afkastageta hallarinnar hefur ekki verið 
lögð fram og því ekki vitað hversu gott svigrúm verði fyrir íþróttafélögin eða skólana sem 
tryggi aðgengi þeirra að húsnæðinu.  
 
Kallað verði eftir því að fulltrúar hverfisins fái aðkomu að þarfagreiningu og frekari vinnu og 
þróun. Að hverfið fái að upplifa að í boði verði eðlileg þjónusta fyrir öll í Laugardalnum, í 
annað hvort þjóðarhöllinni eða Laugardalshöll. Fer ráðið fram á að íþróttaiðkun barna og 
kennsla skv. aðalnámskrá verði ekki víkjandi breyta í skipulagi og uppbyggingu innviða 
hverfisins.  
 
Á sama tíma og ráðið fagnar því að verið sé að stefna að því að byggja upp góðan og löngu 
tímabærann þjóðarleikvang þá er það krafa að framkvæmdin þjóni íbúum hverfisins. Er það 
skilningur ráðsins að þjóðarleikvangurinn hafi á umræðu- og skipulagsvettvangi, yfirtekið þá 
aðkallandi þörf, að skortur er á íþróttamannvirki fyrir skóla og íþróttafélög hverfisins.  
 


